

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN THĂNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52 /BC-BPC

Thăng Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện Thăng Bình

Kính gửi : Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của HĐND;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện, Ban Pháp chế báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023.

1. Hoạt động khảo sát, giám sát:

Trên cơ sở phân công chuẩn bị kỳ họp của Thường trực HĐND huyện; Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về ban hành chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của Ban Pháp chế. Ban Pháp chế HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát chuyên đề và thường kỳ, tổ chức giám sát chuyên đề theo Kế hoạch số 11/KH-BPC ngày 28/02/2023 về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 09, HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Giám sát việc giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Bà Ngô Thị Sang (người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Bùi Văn Thọ) với bị đơn ông Ngô Văn Thắng tại xã Bình Trung; Kế hoạch số 33/KH-BPC, ngày 22/5/2023 về giám sát công tác xét xử án tại Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình giai đoạn 2022 – 2023; giám sát thường kỳ theo kế hoạch số 50/KH-BPC, ngày 23/6/2023 về kế hoạch giám sát phục vụ kỳ họp thứ 12, HDND huyện khóa XII, qua đó nắm bắt, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra, làm cơ sở để đại

biểu HĐND huyện thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban đã tiến hành khảo sát chuyên đề 01 đợt tại 09 địa phương⁽¹⁾; giám sát trực tiếp 02 đợt, tại 08 cơ quan, địa phương⁽²⁾ và giám sát qua văn bản 6 cơ quan, địa phương⁽³⁾.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban thường xuyên tham gia tiếp công dân theo phân công của Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; theo dõi kết quả xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực pháp chế theo quy định; tham gia giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, giám sát đầu tư công, giám sát công tác xây dựng trường chuẩn và giám sát đợt xuất cùng với Thường trực HĐND huyện, Ban KT – XH, HĐND huyện.

Nhìn chung, hoạt động khảo sát, giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định, góp phần quan trọng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện

2. Về hoạt động thẩm tra:

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban. Nội dung thẩm tra tập trung làm rõ căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành nghị quyết, sự phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, trong quá trình thẩm tra dự thảo nghị quyết, các ý kiến của Ban đưa ra đều có cơ sở, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện nên phần lớn các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban đã được tiếp thu vào dự thảo nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND huyện.

- Báo cáo thẩm tra thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban đối với những vấn đề, nội dung thẩm tra, cung cấp được nhiều thông tin giúp cho đại biểu HĐND phân tích, xem xét, đánh giá, quyết định tại kỳ họp.

3. Về các hoạt động khác:

Ngoài việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, Ban Pháp chế đã tích cực tham gia vào các hoạt động khác như sau:

- Tham dự các hội nghị do Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện.

- Tham gia Đoàn giám sát của HĐND; Thường trực HĐND huyện; phối hợp tham gia các buổi giám sát với Ban Kinh tế - Xã hội.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện phân công.

¹ Bình Nguyên, Bình Quý, Thị trấn Hà Lam, Bình Định Nam, Bình Giang, Bình Tú, Bình Quý, Bình Chánh, Bình Trung.

² Phòng Tài Nguyên Môi trường; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Tòa án nhân dân huyện; Thanh tra huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi Cục thi hành án dân sự huyện; UBND các xã Bình Triều, Bình Định Bắc.

³ Bình Nam, Bình Trị, Bình Triều, Công an huyện; Phòng Tư pháp huyện, Ban Quản lý các Dự án - Đô thị huyện, UBND xã Bình Trị

II. Đánh giá chung:

Được sự phân công của TT HĐND huyện, Ban Pháp chế đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đã cụ thể hóa và thực hiện đúng sự phân công, điều hòa hoạt động của Thường trực HĐND. Việc triển khai các cuộc khảo sát, giám sát đều thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng, đánh giá toàn diện, căn cứ pháp lý rõ ràng và sát đúng với tình hình thực tế.

Trong hoạt động, luôn bám sát các quy định của pháp luật, bảo đảm tính khách quan, đề cao tinh thần trách nhiệm trong giám sát.

Mặc dù hầu hết các thành viên của Ban đều hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã cố gắng sắp xếp công việc chuyên môn để bố trí thời gian hợp lý tham gia vào các hoạt động của Ban; chủ động nghiên cứu báo cáo, tích cực cập nhật, tìm hiểu các quy định của pháp luật cũng như nắm bắt thông tin và tình hình thực tế tại địa phương để phục vụ cho công tác của mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra vẫn còn hạn chế nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Ban.

III. Kiến nghị qua khảo sát, giám sát:

- Qua khảo sát, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 09, HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, hầu hết các nhiệm vụ trong Nghị quyết giao được quy định cụ thể thời gian thực hiện nhưng tiến độ thực hiện chưa đảm bảo. Đề nghị HĐND huyện xem xét gia hạn thời gian giải quyết đề nghị quyết đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả.

- Giám sát việc giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Bà Ngô Thị Sang (*người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Bùi Văn Thọ*) với bị đơn ông Ngô Văn Thắng tại xã Bình Trung. Tòa án nhân dân huyện đã thông báo cho nguyên đơn về việc thẩm định tại chỗ nhưng nguyên đơn xin hoãn việc thẩm định vì vụ vụ án chưa đủ cơ sở giải quyết.

- Công tác phối hợp của các cơ quan trong việc cung cấp chứng cứ phục vụ xét xử chưa kịp thời. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện sớm trả lời các văn bản của Tòa án và cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan khi có yêu cầu để Tòa án sớm đưa vụ án ra giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân.

- Thành phần đoàn khảo sát, giám sát chưa đảm bảo theo Quyết định ban hành. Đề nghị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện sắp xếp công việc tham gia giám sát cùng Đoàn giám sát khi có Quyết định, Kế hoạch giám sát.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

- Chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định và các nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

- Thực hiện đảm bảo Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện. Xin trân trọng báo cáo HĐND huyện.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Đại biểu khách mời;
- Lưu VT-TH.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**
TRƯỞNG BAN
Đoàn Văn Tùng